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16. FUNDARGERÐ - STJÓRNARFUNDUR FÍN 

2023-2024 
11. MARS 2024, KL. 11:15-12:45 – STAÐFUNDUR MEÐ TEAMS 

MÆTT VORU: 

Benóný Jónsson, Berglind Sigurðardóttir (T), Björg Helgadóttir, Bragi Bergsson, Guðrún Nína Petersen, Jón Már 

Halldórsson (T), Kristín Hermannsdóttir (T), Lilja Grétarsdóttir (T), Margrét Geirsdóttir, Maríanna H. Helgadóttir, Sigvaldi 

Thordarson, Stefán Már Stefánsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Svava S. Steinarsdóttir, Una Bjarnadóttir og Unnur 

Magnúsdóttir. 

Gestir: Orri Þrastarson, verkefnastjóri FÍN. Anna Karen, hönnuður merkis FÍN. 
 
Fundarritari: Stella Hrönn Jóhannsdóttir. 
 

FUNDARGERÐ: 

Formaður setti fund kl. 11:21.  

Dagskrá 

1. Fundargerð síðasta fundar 

MHH fór yfir 15. fundargerð stjórnarfundar frá 4. mars sl. 

Afgreiðsla: Samþykkt með smávægilegum breytingum. 

2. Aðgerðaráætlun 2024 – 2028 

MHH fór yfir stöðu aðgerðaráætlunar 2024-2028 og forgangsröðun verkefna yfir tímabilið. 

Umræður. 

3. Rekstraráætlun 2024 
 
MHH fór yfir rekstraráætlun FÍN 2024. Gert er ráð fyrir 156 millj. kr. í félagsgjöld og 183 
milljónir í rekstrargjöld. Þar af eru aðildagjöld til BHM áætluð 41 millj. kr. auk þess sem gert 
er ráð fyrir að ráða sérfræðing/verkefnastjóra til starfa tímabundið til tveggja ára frá 1. maí 
nk. Því er gert ráð fyrir 27 milljónum í tap sem fjármagnað verður úr sjóðum félagsins.  
 
Umræður um aðildargjöld BHM, sem eru að nálgast sársaukamörk hjá mörgum félögum, og 
hvað félögin fái fyrir þá fjármuni. 
 
 
Afgreiðsla: Samþykkt. 
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4. Tillögur um nafn og merki 

 
Anna Karen kom inn á fundinn kl. 12:03 og kynnti hugmyndir að nýju merki og nafni FÍN. 
 
Umræður. 
 
JÞH vék af fundi kl. 12:18. 
KH vék af fundi kl. 12:21. 
BB vék af fundi kl. 12:26. 
 

5. Nýir félagsmenn  
 
OÞ kom inn á fundinn kl. 12:27. 
 
11 einstaklingar sóttu um fulla aðild að félaginu. 10 uppfylltu skilyrði um aðild að félaginu og 
einn óskaði eftir undanþágu stjórnar.  
 
Afgreiðsla: Samþykkt. 
 

6. Kjaraviðræður 

MHH fór yfir stöðu mála í kjaraviðræðum. FÍN hefur haft forgöngu um að funda með öðrum 
BHM félögum um mögulegt samflot/samvinnu í komandi viðræðum á opinbera markaðinum. 

Umræður. 

MHH óskaði eftir heimild stjórnar til að kanna hvort flötur sé fyrir samvinnu/samtali milli 
FÍN og annarra BHM-félaga um komandi viðræður gagnvart ríkinu. 

GNP vék af fundi kl. 12:56. 

Afgreiðsla: Samþykkt. 

7. Undirbúningur fyrir aðalfund 
 
MHH upplýsti að það er komið framboð fyrir það sæti sem laust er í stjórn. 
MHH mun senda út aðalfundarboð á félagsmenn þar sem fram kemur að tillaga að nýju 
merki og nafni félagsins verði til umræðu á aðalfundi. 
 

8. Önnur mál 
 
a) SSS minnti á að MHH ætlaði að senda tölvupóst á félagsmenn vegna þess að útgreiðsla 

úr vísindasjóði FÍN árið 2023 var ekki forskráð á skattframtal. Félagsmenn verða að 
skrá upplýsingarnar sjálfir í sín framtöl. 

b) Bréf til BHM vegna Brúar – Frestað. 
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Ekki var fleira gert og fundi slitið kl. 13:08. 

 


